

ความเคลื่อนไหวองค์กร 30

1 ธันวาคม 2549

ข่าวคราวถึงคุณ (ใช้ คุณนั่นแหละ)

คุณอาจจะประหลาดใจที่ได้ทราบว่าคุณในฐานะผู้อ่านอ็อปเดคือ ผู้ที่ทำให้เอ็นเอทีอาร์ประสบความสำเร็จ คุณอาจจะอยู่ที่ใดสักแห่งในโลกนี้ คุณอาจจะกำลังจิบกาแฟตอนเช้า หรือกำลังจะเข้านอน ไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครก็ตาม คุณคือผู้ที่ช่วยเหลือเราในการทำงานช่วงสองปีที่ผ่านมา ทั้งมิตรภาพและการสนับสนุน, เวลาของคุณ ในฐานะอาสาสมัคร, คำแนะนำผ่านทางอีเมล, ความตั้งใจของคุณที่ทำให้เราเกิดความมานะ



เกือบสองปีที่ผ่านมา เอ็นเอทีอาร์ปฏิบัติงานตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนในการสร้างคืนกลับมาจากเงาแห่งความสิ้นหวัง ดังที่เราเคยกล่าวในอ็อปเดฉบับแรกของเราว่า เราจะ “เน้นที่กระบวนการขับเคลื่อนชุมชน และทำงานเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป, เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการศึกษา รวมทั้งสามารถสร้างและ/หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิตของพวกเขาได้”

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เราได้มอบวุฒิบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่ผ่านการอบรมมาเป็นเวลากว่าหกเดือน ขณะนี้อาสาสมัครหลายคนได้คิดโครงการพัฒนาชุมชนของตนขึ้นมา ซึ่งพวกเขาจะดำเนินการด้วยการสนับสนุนจากเอ็นเอทีอาร์ ดังนั้นจากผู้ประสบภัยสามารถได้มามีบทบาทต่อชุมชนของเขาในอนาคต เรามีความภูมิใจอย่างมากที่พวกเขาได้มีบทบาทในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่เพียงแต่การมีส่วนร่วมในโครงการ แต่รวมถึงการออกแบบ การดำเนินการ และเป็นผู้นำโครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไม่เป็นแค่เพียงคำพูดที่ให้ความรู้ที่ดีเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการแห่งความพยายามของการให้ชุมชนมีความเห็นในการพัฒนาของพวกเขา เส้นทางที่ยากลำบากในการใช้เหตุการณ์สึนามิเพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต

ขอบคุณ ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ใช้เวลาเพื่อรับรู้ว่าอะไรกำลังดำเนินไปในมุมเล็กๆ ของภาคใต้ที่เมืองไทย ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการเอาใจใส่ในชุมชนที่โดนผลร้ายจากสึนามิ ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือพัฒนารูปแบบที่มีต่อกิจกรรมเพื่อการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้น โดยความเมตตาและความรอบรู้ และสุดท้ายขอขอบคุณในการเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นเอทีอาร์

คุณรู้สึกมั๊ย?

ถ้าคุณรู้สึกถึงกลิ่นอายวันหยุดที่กำลังมาถึง และกำลังคิดสนับสนุนทางการกุศลในระหว่างเทศกาลนี้ โปรดรวมเอ็นเอทีอาร์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของความใจกว้างของคุณด้วย เรากำลังหาการสนับสนุนสำหรับศูนย์ชุมชนของเราที่บ้านทะเลนอก โครงการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาแก่เยาวชนที่ทุ่งดาบ และการจัดการขยะที่ทำแป๊ะ โย้และแหลมनाव

ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน - จบการศึกษา

ขอแสดงความยินดีต่ออาสาสมัครพัฒนาชุมชนทุกคน! โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ได้มาถึงบทสุดท้ายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ด้วยการสอบรวมครั้งสุดท้าย และตามด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 17 พฤศจิกายน อาสาสมัครได้รับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งประกาศนียบัตรที่ได้จบหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามด้วย



ขณะนี้อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ได้พบว่าตนเองอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิมในการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถรับใช้ชุมชนของตน ด้วยทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ พวกเขาเหล่านี้กำลังพัฒนาและดำเนินการ โครงการต่อชุมชน ซึ่งมีทั้งการจัดการขยะ การให้การศึกษาทางสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวโดยชุมชน และอื่นๆ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนจำนวน 4 คน ได้กลายมาเป็นพนักงานของเอ็นเอทีอาร์ ทำงานให้ศูนย์ข้อมูลกระบรีที่เปิดใหม่, อบรมชาวบ้านในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และร่วมงานที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่บ้านทะเลนอก ในขณะที่อาสาสมัครคนอื่นๆ ก็ได้รับการจ้างงานทั้งจากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม



ทุนการศึกษา — ความหวังเพื่ออนาคตที่ดี

เป็นสิ่งปกติ ที่เอ็นเอทีอาร์เรารักเด็ก และด้วยเหตุผลนี้เราจึงกระตือรือร้นรอที่จะให้ถึงเวลาในการสัมภาษณ์เด็กๆ เพื่อทุนการศึกษาที่ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมกระบรี พฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มต้นของภาคการศึกษาที่สองในปีนี้และสำหรับโครงการให้ทุนการศึกษาของเรา นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ส่งรายงานความก้าวหน้า, คะแนนเฉลี่ยของภาคเรียนที่ผ่านมา, ภาวะ และเรียงความ ทุนการศึกษาได้โอนไปให้พวกเขาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และขณะนี้เรากำลังยุ่งอยู่กับการรวบรวมข้อมูลและส่งรายงานให้ผู้สนับสนุน เราอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้สนับสนุนทุกท่านซึ่งมีส่วนร่วมให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้

งานกีฬาบ้านทะเลนอกและแหลมนาว — อบอุ่นด้วยจิตวิญญาณแห่งการแข่งขัน

มันช่างเป็นสิ่งที่ดีอะไรเช่นนี้ที่ได้มีช่วงพักระหว่างฤดูฝนที่ยาวนาน แนนอนที่สุด! วันงานกีฬา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เมื่อบ้านทะเลนอกต้องเผชิญหน้ากับแหลมนาวเพื่อนบ้าน ภายใต้ท้องฟ้าที่สดใสสำหรับวันแห่งการแข่งขันและความสนุกสนาน ในวันนั้นมีกิจกรรมสำหรับเด็กทุกวัย ทั้งการแข่งขันวาดภาพ, วิ่งแข่ง และฟุตบอล นักกีฬาที่กล้าหาญของเอ็นเอทีอาร์ได้ทำการแข่งขันกับนักฟุตบอลของบ้านทะเลนอกและมอบชัยชนะให้แก่พวกเขาอย่างราบคาบ ในช่วงสุดท้ายของวันสิ่งที่แหลมนาวได้นำกลับบ้านด้วยคือเหรียญทอง ซึ่งได้แก่ เลื่อนักกีฬาที่บริจาคโดยทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล ทั้งนี้เราต้องขอขอบคุณและเชียร์ที่ได้จัดการให้วันนี้เกิดขึ้น รวมถึงพอล ซอนเดอร์ผู้ซึ่งได้นำของต่างๆ จากทีมลิเวอร์พูล ทั้งเสื้อ กางเกงขาสั้น และของอื่นๆ มายังเมืองไทย



หนังสือ อันดามัน... วิถีแห่งชีวิต และข่าวสารอื่นๆ จากหมู่บ้าน — พร้อมจัดทำ

ฉบับภาษาไทยของหนังสือ อันดามัน... วิถีแห่งชีวิต ได้ถูกส่ง ไปจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์แล้ว และหวังว่าจะสามารถแจกจ่ายได้ในเดือนมกราคมปีหน้า เขียนขึ้นโดยทีมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของหมู่บ้านบริเวณอันดามันตอนเหนือ ซึ่งเป็นความพยายามในการสร้างความรู้และความภูมิใจในท้องถิ่นของตน เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเราจะทำการแจกจ่ายหนังสือนี้ที่ศูนย์ข้อมูลกระบรี รวมทั้งให้แก่หมู่บ้านและ โรงเรียนต่างๆ

เราได้มีการเริ่มบอกกล่าวสิ่งที่เราทำงานให้ทางชุมชนที่เราทำงานด้วยได้รับทราบเกี่ยวกับงานของเราผ่านทางจดหมายข่าวรายสองเดือน ซึ่งเขียนขึ้นโดยพนักงานคนไทย

ของเราและอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ฉบับแรกได้แจกจ่ายไปแล้วเมื่อต้นเดือนนี้ โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของเอ็นเอทีอาร์ที่มีในแต่ละหมู่บ้าน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี

การท่องเที่ยวโดยชุมชน — จุดแห่งการท่องเที่ยวที่มาเยือนกระบี่

ถ้าทีมงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเราดูเหมือนกำลังเห็นคเห่น้อยอยู่ในขณะนี้ มันอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติการณ์จำนวนถึง 22 คน และสื่อมวลชนที่หลากหลายอันเนื่องมาจากอันดามันดิสคัฟเวอรีในเดือนพฤศจิกายน และดังเช่นทั่วไปที่ทีมงานได้พยายามทำให้แต่ละทริปได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และนักท่องเที่ยวจำนวนสี่คนที่อธิบายถึงเวลาที่อยู่ในหมู่บ้านว่า “ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง” ก็ดูเหมือนว่าทางทีมงานประสบความสำเร็จ อันดามันดิสคัฟเวอรีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยือนบริเวณพื้นที่นี้ในช่วงเวลานี้ และเป็นผู้ร่วมในโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนระยะสั้นๆ ใครก็ตามที่สนใจมาเที่ยวเมืองไทย หรือเพียงแค่สนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ขอเชิญมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.andamandiscoveries.com



เมื่อเรามีเวลาว่างจากการบริการนักท่องเที่ยวในการมาเยือนชีวิตแบบพื้นบ้านในชนบทเมืองไทย เราก็ได้เน้นอย่างหนักไปที่ผลทางการตลาดของเรา ด้วยการทำงานร่วมกับนักออกแบบ เราได้โบรชัวร์แบบพับสามซึ่งจะทำการแจกจ่ายทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างวุ่นวายหลักและภูเก็ต เพื่อพัฒนาการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราได้โฆษณาหลายครั้งโดยใช้ Google AdWords ขณะเดียวกันก็ติดตามรายละเอียดทางสถิติที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเรานั้น เรากำลังสร้างป้ายหรือเครื่องหมายตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในหมู่บ้าน และกำลังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก (เช่น พิธีและสัตว์ท้องถิ่น, ขั้นตอนการกรีดยางธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม) เพื่อจัดทำคู่มือในการให้ความรู้

สุดท้ายนี้การมีส่วนร่วมในศูนย์ข้อมูลกระบี่ซึ่งเกือบจะเรียบร้อยในเวลาอันใกล้นี้ โดยกำหนดการเปิดไว้ประมาณกลางเดือนธันวาคม ศูนย์ฯ แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มาเยือนกระบี่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความหลากหลายทางนิเวศน์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้ โครงการนี้ได้ใช้เวลาหลายเดือนและเตรียมการให้ข้อมูลทันสมัยซึ่งรวมไปทั้งการแจกแบบสอบถามให้ธุรกิจท้องถิ่น, กระบวนการตอบรับ, จัดหา

สถานที่ และจัดจ้างพนักงานใหม่ ด้วยสถานที่ที่ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟ ในใจกลางของเมืองกระบี่ ท่ามกลางร้านค้า จุดศูนย์กลางที่ยากแก่การลืม และควรจะทำให้เกิดผลตอบรับอย่างมากต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนและโครงการอื่นๆ ของเอ็นเอทีอาร์

หัตถกรรม — ตอบสนองต่อความต้องการ

ในเดือนนี้เราได้บรรลุถึงยอดการขายใหม่ เพียงแค่ยอดการสั่งซื้อสบูก็มียอดได้ถึง 10000 บาท! บางครั้งอาจจะน่าทึ่งน้อยแต่ไม่น้อยในด้านความสำคัญ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในตลาดสบู่ในประเทศ กับการขายให้โรงแรมหรูหรานิวภูเก็ตและสมุย ซึ่งเมื่อเรารู้นี้ได้ขอตัวอย่างและกำลังพิจารณาที่จะมีการจัดแสดงวางขาย เหมือนดังที่โรงแรมฮอติเคย์อินน์ภูเก็ต เรากำลังเร่งรีบเช่นกันในการก้าวให้



ทันกับการมาอย่างรวดเร็วของเทศกาลคริสมาสต์ ได้นำซึ่งการสั่งซื้ออย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ์ด ต้องขอขอบคุณอีกครั้งกับทุกๆ คนที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ใหม่ของเรา ถ้าคุณกำลังอยู่ท่ามกลางการหาของขวัญที่ดีพร้อมสำหรับคนพิเศษที่มีทุกอย่าง มันยังไม่สายเกินไปที่จะพิจารณาสนับสนุนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ โดยการสั่งซื้องานที่สร้างสรรค์จากมือของเรา คุณสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.tsunamicrafts.com สำหรับของขวัญที่พิเศษยิ่ง

คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ — สุดยอดไปเลย



หลังจากที่การสอนภาษาอังกฤษสำหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและชั้นเรียน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมคุระบุรีได้เสร็จสิ้นลง การสอนภาษาอังกฤษก็ได้มุ่งไปที่บุคคลในหมู่บ้าน ซึ่งขาดการเข้าถึงภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เริ่มชั้นเรียนใหม่ที่ทุ่งคาบบนเกาะพระทองในกลางเดือนพฤศจิกายน การสอนมีขึ้นทุกวันพุธตอนเย็น หลังจากทำการประมงเสร็จสิ้น และมีผู้เข้าเรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หลังเสร็จสิ้นการสอนทีมงานภาษาอังกฤษก็เพลิดเพลินกับการพักผ่อนที่บ้านโฮมสเตย์ เป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะได้สังเกตผู้เรียนของเขาโดยตรง ขณะที่ใช้และฝึกฝนทักษะของภาษาใหม่

การพักกับครอบครัวอาทิตย์ละครั้งก็มีส่วนช่วยในการเกิดความคิดที่มีประโยชน์สำหรับ “ชุดการเรียนรู้ภาษาที่โฮมสเตย์” ซึ่งเป็นชุดนุกเบิกมากขึ้น ในชุดนี้จะประกอบไปด้วยการรูปภาพและบทสนทนาซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งนักท่องเที่ยวและครอบครัวโฮมสเตย์ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจะเกิดประโยชน์ร่วมกันเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษา เราวางแผนที่จะขยายการสอนภาษาอังกฤษในหมู่บ้าน ไปอีกหลายหมู่บ้านในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้า

โครงการการสอนคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมคุระบุรียังรักษาความสำเร็จและการมาเข้าชั้นเรียนของผู้เรียนได้อย่างดีในเดือนนี้ ผู้เรียนทั้งสองชั้น — ชั้นเรียนแบบเร่งรัดในวันเสาร์อาทิตย์ และชั้นเรียนช่วงเย็นในวันธรรมดาสำหรับนักเรียนม.ปลาย — ได้มีความก้าวหน้าอย่างมาก และจะจบหลักสูตรรวมทั้งรับประกาศนียบัตรในกลางเดือนธันวาคมนี้ เราเตรียมพร้อมรับผู้เข้าชั้นเรียนหน้าใหม่ในปี 2550 เมื่อชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ กำลังจะเริ่มขึ้น

ผู้มาเยือนและอาสาสมัคร — มากมายกับน้ำใจ



ในเดือนนี้เราขอต้อนรับ เบรต วอลเบอร์ก จากอ่าวซานฟรานซิสโก เมื่อเขาไม่ได้กำลังฟื้นฟูใจจามาเลเรียที่ได้มาจากกัมพูชา หรือกำลังทำให้นายอำเภอองงวยกับท่าเดินที่สุดสของในการร้องคาราโอเกะ เบรตก็ต้องยุ่งอยู่กับการใช้ทักษะในการส่งเสริมงานทั้งในทีมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและทีมหัตถกรรม เบรตศึกษามาจาก International business ที่ UC Berkeley โดยเน้นด้านการเมืองและสิ่งแวดล้อม เขามาร่วมงานกับเราเพียงระยะสั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยรอบโลกของเขา ทักษะของเขาในด้านนี้ได้ช่วยเราในหลายๆ โครงการ และการมาเยือนของเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป

จานีน เครเมอร์ ชอบที่จะสอนภาษาเยอรมันในเวลาว่าง ซึ่งมีค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณอุทิศตนเป็นอาสาสมัครให้เอ็นเอทีอาร์ จานีนมาจาก Winterthur ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ซึ่งจานีนได้ใช้เวลาในการเขียนนโยบายการประกันที่ออกแบบเพื่อประกันว่าชาวนางจะได้เบี้ยประกันที่ดีในปศุสัตว์ของพวกเขา และด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถหยั่งได้จานีนได้ละทิ้งอาชีพนี้และออกเดินทางไปยังเซนต์มอริตซ์ (แหล่งสกี) เพื่อเป็นนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว จานีนได้เดินทางไปออสเตรเลียและภาคใต้ของตุรกีเพื่อศึกษาและสังเกตการณ์โดยตรงทางการท่องเที่ยวในมุมมองของประชากร และไม่สามารถหาซื้อตั๋วมายังเมืองไทยได้เร็วพอดังที่ใจเธอต้องการมาเรียนรู้โครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตอนนี้เธอกำลังทำงานอย่างดียี่ยมกับเราในเรื่องการตลาดต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน





หลังจากจบหลักสูตรการอบรมทางวิชาชีพของเอ็นเอทีอาร์ เชิดพงศ์ ศิริสัมพันธ์ (ตัม), อภิชาติ หนูภูมิ (เซน), ชนุ สมุทรวาริ (แค) และอภิชาติ วงสากล (อู๊ด) ก็เข้ากันได้ดีกับบทบาทใหม่ของพวกเขาในองค์กรนี้ พวกเขาแต่ละคนได้มีส่วนร่วมอย่างมากในองค์กรและในการตั้งศูนย์ข้อมูลกระบรี ซึ่งจะทำการเปิดในเดือนธันวาคมนี้ โดยอู๊ดและเซนจะเป็นพนักงานประจำที่นั่น อู๊ดยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนและดำเนินการโครงการให้การศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี 2550 ตัมและแคจะมีบทบาทในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยความรู้ที่พวกเขาได้รับมาระหว่างการอบรม